



Library News Online

จดหมายข่าวสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับออนไลน์
ปีที่ 2 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน ตุลาคม 2564

สู้! โควิด-19 ไปด้วยกัน

อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

CONTENT สารบัญ

- 01 - บริการวิชาการ
- 02 - เรื่องเล่าข่าวห้องสมุด
- 03 - สถิติและการเข้าใช้บริการ



เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 18 ตุลาคม 2564 พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานและเปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ หัวหน้าส่วนราชการ คณาจารย์ นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วม พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิศวกรรมสังคมเกษตรพอเพียง ที่ดำเนินการโดยทีมนักศึกษาวิศวกรรมสังคม มีการนำพื้นที่ว่างเปล่าของมหาวิทยาลัยฯ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ด้วยการปลูกพืชระยะสั้น พืชหมุนเวียน และพัฒนาเป็นเส้นทางท่องเที่ยวจากเขาวังสุฬาเด่น เยี่ยมชมสวนพืชสมุนไพรสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์ หลังจากนั้นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันเปิดศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ ดำเนินการโดยสำนักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ที่พัฒนาพื้นที่ วิทยาเขตโป่งสลอดและชุมชนใกล้เคียงให้เกิดเป็นศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน และสร้างชุมชนโป่งสลอดและพื้นที่ใกล้เคียงให้เป็นชุมชนที่น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาเพื่อเป็น ชุมชนต้นแบบต่อไป

โอกาสนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มอบแนวทางการทำงานแบบบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยการพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน และสร้างชุมชน โป่งสลอดและพื้นที่ใกล้เคียงให้เป็นชุมชนที่น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนา เพื่อเป็นชุมชนต้นแบบที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแนวคิดที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานไว้เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งให้ทุกคนสามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมถึงการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น จนเกิดความยั่งยืน คำว่า “พอเพียง” คือการดำเนินชีวิตแบบทางสายกลาง โดยตั้งอยู่บนหลักสำคัญ 3 ประการ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ที่ พระบาทสมเด็จพระ ทรงมีพระราชปณิธานในการทรงงานที่จะสืบสาน รักษาและต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ วิทยาเขตโป่งสลอดให้เป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ นอกจากจะช่วยพัฒนางานเกษตร พัฒนาคุณภาพชีวิตแล้ว ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่เยาวชนและเกษตรกรได้เป็นอย่างดี



กิจกรรม Big Cleaning Day II และ 5ส.

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 น. - 15.30 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย อาจารย์ปิยวรรณ คุณสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, อาจารย์ ดร.มธุรส ปราบไพรี, ผศ.ดวงสิทธิ์ สนขำ, อาจารย์สัญญา ธีระเดชอุบลัมภ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทุกท่าน ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรม 5ส. ณ อาคารบรรณราชนครินทร์และพื้นที่โดยรอบสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยมุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพ ของการทำงาน และจิตสำนึก ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ที่ดีของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งนอกจากจะได้ความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการทำงานเป็นทีมอีกด้วย

รับชมภาพกิจกรรม Big Cleaning Day และ กิจกรรม 5ส สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1VW_EgFU-JOd1ym21ahhr6jGxws4SJS1x



เตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน ห้องสมุดสีเขียว Green Library



สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

- 1). เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในห้องสมุดและสำนักงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว และเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว
- 2). เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และสนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอ
- 3). เพื่อปรับสภาพแวดล้อมและสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการทำงาน ควบคุม กำกับ การใส่ใจเรื่องการลดใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร
- 4). เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในการลดใช้พลังงานและจัดการขยะแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสม
- 5). เพื่อกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดด้านการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว โดยติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

สถิติการเข้าใช้บริการและช่องทางการติดต่อ



สถิติการเข้าใช้บริการต่างๆ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำเดือน กันยายน 2564

ผู้เข้าใช้บริการ	- คน
ผู้ใช้บริการ ยืม - คืน	517 คน
จำนวนการใช้สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง	30 ฉบับ
จำนวนการใช้หนังสือ	509 เล่ม
การใช้การบริการออนไลน์ห้องสมุด	22,909 ครั้ง
การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์	6,849 คน

ช่องทางการติดต่อ



38 หมู่ 8 ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวิ่ง

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000



032 - 708 609



032 - 708 656



website : <http://arit.pbru.ac.th>



e - mail : library_office@mail.pbru.ac.th



facebook : www.facebook.com/libpbru



@944tkcpj